



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

## คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นใช้ควบคุมให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปที่วางไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

## สารบัญ

	หน้า
<b><u>ส่วนที่ ๑</u></b>	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
<b><u>ส่วนที่ ๒</u></b>	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	๓
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขปโมค สาธารณสุขูปการ	

## หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้จัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และเพื่อใช้ควบคุมให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายโกฏ โลมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
อนุมัติวันที่....๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม โดยกำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานให้มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายโกฏ โลมบุตร )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

## ส่วนที่ ๑

### ๑. บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่นั้น โดยแผนการดำเนินงานเป็นแผนซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

### ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ๒.๑ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- ๒.๒ ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ๒.๓ ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- ๒.๔ เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

### ๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

#### ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอแบบบูรณาการ

#### ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

- ส่วนที่ ๑ บทนำ
- ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจะนำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อความเห็นชอบ

#### ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

#### ๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
๓. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๔. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
๕. เป็นการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ
๖. การจัดทำแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ(บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๑	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๑	๑๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๐๐	





